



true visions

PRESS RELEASE

การแสดงข่าวช่วงเช้า ของพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.

ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 พ.ค. มีการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 9 สำหรับในช่วงเช้าเวลา 09.30 น. สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ธรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถาว่า พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนมวลมนุษยชาติให้ละเว้นความชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หรือการรักษาศีล ให้มีสติรู้ตัวว่า สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ หากละเว้นได้จะมีจิตใจเบิกบาน จะสามารถเกิดความสุขแก่ชาวโลกทั้งมวลและการปรองดองเกิดขึ้น. ท่านได้เปรียบเทียบกับพระองค์คุณลิลิตที่ได้ตามไล่พระพุทธเจ้าไม่ทันจนตะโกนบอกว่าหยุดเถิด เราเหนื่อยแล้ว พระองค์ตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุด หมายถึงการหยุดทำบาป

ในเวลา 11.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จฯมายังหอประชุมมวก.48 พรรษา นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี เฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี มีพระดำรัสเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2555 ความว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ มาเป็นประธานเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลก และในปีนี้มีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ เพราะฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รวมทั้งเฉลิมพระเกยติในวโรกาส 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และในวโรกาส 60 พรรษาของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นพุทธมามกะ จึงมีความยินดีและปลื้มปิติ ที่เห็นประมุขสงฆ์และผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลก มาประชุมร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และหาทางเผยแผ่หลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่ให้เป็นอมตะปัญญาแก่ชาวพุทธ และสร้างสุขแก่ชาวโลกสืบไป

ด้านพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมจร. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เกิดจากมติที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติที่เห็นว่า ชาวโลกกำลังมีวิกฤติทางด้านความขัดแย้ง จึงกำหนดหัวข้อการประชุมว่า พระปัญญา



true visions

ศรีสุราษฎร์ธานี เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ

เพื่อศึกษาแนวทางพระบารมีแห่งรัตนโกสินทร์ PRESS RELEASE

พระพุทธเจ้าว่าสามารถนำประโยชน์สุขมาสู่มนุษย์ได้อย่างไร รวมถึงสามารถนำมาพัฒนาจิตใจมนุษย์และทำให้มนุษย์เกิดความสามัคคีปรองดอง และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลได้อย่างไร นอกจากนี้ ในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์จัดตั้งสำนักงานศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกขึ้นที่ พุทธมณฑล จ. นครปฐม เป็นแห่งแรกของโลก ตามมติที่ประชุมชาวพุทธเนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อปี 2548 ที่มีมติให้ไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

นอกจากนี้แล้วท่านได้นำพุทธพจน์ ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา โดยได้ใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติธรรม เพื่อปกป้องคุ้มครองธรรมที่มีคุณค่า และที่สำคัญหลังจากท่านผู้นำศรีลังกาได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ก็เกิดความปรารถนาปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งท่านผู้นำศรีลังกาจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองและฟื้นฟูการบวชพระในศรีลังกาโดยมีการนำไปเผยแพร่โดยพระอุบาลี ซึ่งปีหน้าจะครบรอบ 260 ปี (ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน) ซึ่งจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองในปีหน้านี้ ซึ่งท่านผู้นำได้เคยปรึกษาหารือกับทางทูตไทยประจำประเทศศรีลังกาไว้แล้ว

ทั้งหมดเป็นภาพรวมของงานภาคเช้าวันนี้

สอบถามรายละเอียดที่

สำนักงานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (สสวล) อาคารเรียนรวม ชั้น ๔ โซน D ห้อง D ๔๐๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๗๑๓๐

โทร. ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๙๘, ๐ ๒๖๒๓ ๖๓๒๓, ๐ ๒๖๒๓ ๕๓๙๕

โทรสาร ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๙๙, ๐ ๒๖๒๓ ๖๑๐๒

www.icundv.com, www.mcu.ac.th